
ส ำเนำ 
รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำยนำไลยสมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/2560 

วันที ่ 15  สิงหำคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำยนำไลย 

            ผู้เข้ำประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นายศุภโชค ไชยวุฒิ ประธานสภาฯ ศุภโชค  ไชยวุฒ ิ  
2 นายทวน จ าปา ส.อบต. หมู่ 7 ทวน จ าปา  
3 นายพิเชษฐ ปริกเพชร ส.อบต. หมู่ 10 พิเชษฐ  ปริกเพชร  
4 นายศราวุธ สมบัติแก้ว ส.อบต. หมู่ 4 ศราวุธ  สมบัติแก้ว  
5 นายทูน เฟ่ืองฟู ส.อบต. หมู่ 4 ทูน เฟื่องฟู  
6 นายศรีวรรณ มะโนชัย ส.อบต. หมู่ 9 ศรีวรรณ  มะโนชัย  
7 นางสุพิน เขื่อนเพชร ส.อบต. หมู่ 5 สุพิน  เขื่อนเพชร  
8 นายชนะ บุญประสิทธิ ส อบต.หมู่ 9 ชนะ บุญประสิทธิ  
9 นายสมเดช เขื่อนเพชร รองประธานสภาฯ สมเดช  เขื่อนเพชร  

10 นายประถม อ่อนน้อม ส.อบต. หมู่ 6 ประถม อ่อนน้อม  
11 นายเล็ก ดวงทิพย์ ส.อบต. หมู่ 7 เล็ก  ดวงทิพย์  
12 นายมณูชัย ศรีหะวงษ์ ส.อบต. หมู่ 2 มณูชัย  ศรีหะวงษ์  
13 นายเพลิน พลังฤทธิ์ ส.อบต. หมู่ 8 เพลิน  พลังฤทธิ์  
14 นางดวงรัตน์ ชมพูพันธ์ ส.อบต. หมู่ 6 ดวงรัตน์ ชมพูพันธ์  
15 นายนิทัศน์ ช านาญ ส.อบต. หมู่ 1 นิทัศน์ ช านาญ  
16 นายประยูร จันด้วง ส.อบต. หมู่ 10 ประยูร  จันด้วง  
17 นายเนตร ค าเครื่อง ส.อบต. หมู่ 11 เนตร ค าเครื่อง  
18 นางกมลทิพย์ ตาเถิง ส.อบต. หมู่ 8 กมลทิพย์ ตาเถิง  
19 นายปฐม ใจเย็น ส.อบต. หมู่ 5 ปฐม  ใจเย็น  
20 นายวิษณุ อุปชัย เลขานุการสภา วิษณุ อุปชัย  

     ผู้เข้ำร่วมประชุม 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

1 นางจันทร์เพ็ญ ค าอุ่น นายก อบต. จันทร์เพ็ญ  ค าอุ่น  
2 นางสาวธนวรรณ  สีพา รองนายก อบต. ธนวรรณ  สีพา  
3 นายเอก ปันทะลา รองนายก อบต. เอก  ปันทะลา  
4 นายสมหวัง ใจหมั่น เลขานุการ นายก สมหวัง  ใจหมั่น  
5 นายพนมกร  ดู่ผัด ปลัด อบต. พนมกร  ดู่ผัด  
6 นางธิรดา  แก้วแสงอินทร์ หน.ส านักปลัดฯ ธิรดา  แก้วแสงอินทร ์  
7 นายทวีศักดิ์  แม่นชัยภูมิ ผอ.กองช่าง ทวีศักดิ์  แม่นชัยภูม ิ  
8 นายเอนก  ถาค า ผอ.กองคลัง เอนก  ถาค า  
9 นางกัญญาณัท  แดนนารินทร์ ผอ.กองการศึกษาฯ กัญญาณัท  แดนนารินทร ์  

10 นายเด่น  วังแสน นายช่างโยธา เด่น  วังแสน  
11 นางสาวเพ็ญศิณี  ดิฐชัยพันธุ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ เพ็ญศิณี  ดิฐชัยพันธุ ์  
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เปิดประชุมเวลำ 09.00 น. 
เลขานุการฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วขอเชิญท่านประธานสภา อบต.เปิดการประชุมสภา  สมัยสามัญ   

สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2560 
ประธานสภาฯ ด าเนินการเปิดประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

ระเบียบวำระที่ 1  เรื่องแจ้งให้ทรำบ 

ประธานสภาฯ  1. วันที่  12 สิงหาคม ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือสมาชิกสภาฯทุกท่านที่เข้าร่วม 
กิจกรรม ขอขอบคุณสมาชิกที่เข้าร่วมทุกท่านด้วยครับ 

2. ได้รับแจ้งจากท่านนายอ าเภอ วันนี้หลังจากเลิกประชุมสภาฯ ให้ไปร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ 
อ่างห้วยเคียน บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 

นายก อบต.  1. แจ้งเรื่องการปลูกดอกดาวเรือง เนื่องจากต้นกล้าที่ได้มาเป็นต้นอ่อน ขอให้ท่านดูแล ใส่ปุ๋ย 
   พรวนดิน หากหมู่บ้านไหนไม่มีความรู้เรื่องการปลูกดอกดาวเรือง สามารถสอบถามข้อมูลจาก
   เจ้าหน้าที่เกษตร หรือเจ้าหน้าที่ของอบต.อ่ายนาไลยที่ได้ไปประชุมมา ให้ระวังเรื่องหอยมากิน
   ต้นอ่อนเป็นอย่างมาก 
   2. นายอ าเภอเวียงสาได้ประสานมาเรื่องปลูกต้นไม้ในพื้นที่ต าบลอ่ายนาไลย วันนี้เวลา  
   14.00 น. ท่านต้องการไปเยียมเยือนประชาชนและผู้น าหมู่บ้านด้วย ดิฉันได้ประสานไปยัง
   หลายหมู่บ้านเพื่อสอบถามพ้ืนที่ในการปลูกป่า พอดีทางบ้านพะเยาหมู่ที่ 3 มีโครงการจะปลูก
   ต้นไม้สวยงามบริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยเคียน และขอความอนุเคราะห์จากผู้น าแต่ละหมู่บ้านช่วย
   เตรียมหาพื้นที่ในการปลูกป่าไว้ด้วยค่ะ 

ระเบียบวำระท่ี 2   เรื่องรับรองรำยงำนประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ 
ประธานสภาฯ  ได้แจ้งการรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 
   2560 จัดท ารายงานการประชุมยังไม่เสร็จ ดังนั้นจึงยังไม่มีการรายงานหนังสือขอรับรองใน
   วันนี้ ขอเลื่อนไปรับรองในครั้งต่อไป 

ระเบียบวำระท่ี 3 เรื่องเร่งด่วน 
   - ไม่มี 

ระเบียบวำระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ประธานสภาฯ  4.1 ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 วำระท่ี 2 (แปรญัตติ) 

ตามท่ีสภาฯ อบต.ได้รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ไป
และเมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2560 และอ้างถึงการประชุมคณะกรรมการแปรฯ ครั้งที่ 
2/2560  เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ที่ประชุม โดยมี นายทูน  เฟื่องฟู  เป็นประธาน
กรรมการฯและให้  นายนิทัศน์  ช านาญ เป็นเลขานุการ ในการประชุมและรับข้อแปรญัตติ 
ตั้งวันที่ 11-13 สิงหาคม 2560 รวม  24 ชั่วโมง ปรากฎว่าไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดส่งค า
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 แต่อย่างใด ส าหรับ
รายละเอียดจะให้ประธานกรรมการแปรญัตติเป็นผู้สรุป 

นายทูน เฟ่ืองฟู ได้กล่าวทักทายที่ประชุม ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย  ได้ประชุมสภาสมัย 
ส.อบต.หมู่ 4 สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2560  เมื่อ วันที่  10  สิงหาคม  2560  และได้แต่งตั้งสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย  ขึ้นเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  ไว้จ านวน 3  คน 
และมีการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการแปรญัตติสรุปได้ดังนี้ 

 1. นายทูน  เฟ่ืองฟู  เป็นประธานกรรมการแปรฯ 
 2. นายประยูร  จันด้วง  เป็นกรรมการ  

3. นายนิทัศน์  ช านาญ  เป็นเลขานุการ  
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คณะกรรมการแปรญัตติทั้ง 3 คนได้มาปฏิบัติหน้าที่ในการรับค าแปรในวันที่ 11-13  
สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา  8.30 น. ถึง 16.30 น.ของแต่ละวัน รวม  24  ชัว่โมง เมื่อ
ครบก าหนดเวลาแล้วส่งข้อแปรญัตติแล้วปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาฯส่งค าแปรส่งค าแปรญัตติ
แต่อย่างใดคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้จัดท าเป็นหนังสือ/บันทึก เสนอ ประธานฯ เสร็จเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีประธานกรรมการแปรญัตติ ได้แจ้งว่าไมม่ีสมาชิกสภาฯ ยื่นแปรญัตติฯ แต่อย่างใด 
ดังที่กล่าวไปแล้ว นั้น ก่อนทีผ่มขอเข้าสู่วาระท่ี 3 (ลงมติเห็นชอบ) จะขอมติที่ประชุมว่า 
สมาชิกสภาฯทุกคนเห็นด้วยหรือไม่ที่ไม่มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ.2561 ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ในที่ประชุม มีผู้มีสิทธิลงมติได้       20  คน 
-  ผู้งดออกเสียง          1  คน 
-  ผู้ลงมติเห็นชอบ      19  คน 
-  ผู้ลงมติไม่เห็นชอบ    -   คน 

ประธานสภาฯ สรุป ทีป่ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยว่าไม่มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561  ล าดับต่อไปเข้าสู่วาระท่ี 3 

4.2 ร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี พ.ศ.2561 วำระท่ี 3 (ลงมติเห็นชอบ) 
ประธานสภาฯ ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ.2547  ข้อ 52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติใน

วาระที่ 3 การลงมติเห็นชอบจะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่มีเห็นผลอันสมควรสามารถลงมติให้
อภิปรายได้ สภาฯได้ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
ในวาระที่ 2  ไม่มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ส าหรับระเบียบวาระนี้ เป็นวาระที่ 3 เป็น
การลงมติเห็นชอบให้สภาท้องถิ่นเสนอเพ่ือให้นายอ า เภออนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 สภาฯจะขอมติสมาชิกสภาฯ  ให้ความเห็นชอบ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561  ตามระเบียบข้อที่  73  โดยจะใช้วิธี
ลงคะแนนลับหรือเปิดเผย 

ที่ประชุม มีมติให้ลงคะแนนโดยวิธีเปิดเผย 
ประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลยทุกท่าน  ที่เห็นชอบให้สภาฯ เสนอ

นายอ าเภอเวียงสา ได้ลงนามอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 
2561  ให้ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

ในทีป่ระชุม มีผู้มีสิทธิลงมติได้        20  คน 
-  ผู้งดออกเสียง          1  คน 
-  ผู้ลงมติเห็นชอบ      19  คน 
-  ผู้ลงมติไม่เห็นชอบ    -   คน 

ประธานสภาฯ  สรุป ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้สภาอบต. เสนอนายอ าเภอเวียงสา ได้ลงนาม
   อนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 ต่อไป 
   ขอเชิญ นายก อบต. ครับ 
นายก อบต.  ขอขอบคุณทางสภาฯที่ได้เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
   ทางฝ่ายบริหารจะน าโครงการต่างๆตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
   ไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
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ระเบียบวำระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  ตอนนี้เป็นการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ ท่านใดมีเรื่องเสนอขอเชิญครับ 
นายก อบต.  1. ตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ 2 เดือนกว่าๆ พวกเราก็จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง หาก
   ยังไม่มีการเลือกตั้งทุกๆท่านต้องรักษาการไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ขอให้ทุกๆท่าน ท า 
   หน้าที่ของตนเองให้เต็มที่ เพื่อพัฒนาชุมชนของเราให้มีความก้าวหน้า เพ่ือพ่ีน้องประชาชน
   ต าบลอ่ายนาไลย 
   2. ในอนาคตจะมีโครงการตลาดชุมชนขนาดใหญ่ตั้งที่บ้านฝั่งหมิ่น หมู่6 เพื่อเป็นแหล่ง 
   จ าหน่ายสินค้า ของฝาก ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของจังหวัดน่าน ฉะนั้นขอให้ทุกท่านช่วยกันคิดว่า
   เราต้องการให้เป็นรูปแบบไหน มีสินค้าอะไรบ้าง เราต้องช่วยกันขับเคลื่อนให้ประสบผลส าเร็จ 
   3. ตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนปูนซีเมนต์ เพื่อก่อสร้างศาลาเก็บของ ณ ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่ง
   ได้แล้ว และรอประสานกับทางผู้ใหญ่สวาทอีกครั้งหนึ่งว่าจะลงมือท างานวันไหน 
   4. ส าหรับโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 ที่ค้างด าเนินงาน 
   เหลือไม่ถึง 10 % ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ส่วนกองช่างก าลังเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ 
ประธานสภาฯ  1. วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นี้เราก็จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง แต่จะต้องรักษาการไป
   ก่อนจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มท่ี เพ่ือพ่ีน้องประชาชนของ
   เราให้ชาวบ้านได้ภาคภูมิใจที่ได้เลือกเราเข้ามาท างาน 
   2. ในการประชุมหากสมาชิกสภาฯท่านใดมีความประสงค์ที่จะลาขอให้มีเหตุผล และขอให้
   แจ้งไว้ก่อนเพ่ือให้สมาชิกสภาฯท่านอ่ืนๆได้รับทราบ 
นายประยูร  จันด้วง ผมขอสอบถามและติดตาม 4 เรื่องครับ 
ส.อบต. หมู่ 10  1. ติดตาม 2 โครงการที่ยังค้างด าเนินการของบ้านนาไลยใต้ หมู่10 ตอนนี้ได้ด าเนินการไป
   ถึงไหนแล้ว 
   2. โครงการงบซ่อมแซม ทางช่างจะออกไปส ารวจเมื่อไหร่ ขอให้เร่งด าเนินการด้วย 
   3. กิจกรรมปลูกป่าช่วงบ่ายนี้ ให้เปลี่ยนชุดที่เหมาะสมหรือไม่ครับ 
   4. เสนอให้ด าเนินการถ่ายรูปคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ก่อนที่จะครบวาระการ
   ด ารงต าแหน่งไว้เพ่ือเป็นที่ระลึก 
ประธานสภาฯ  1. เรื่องงบซ่อมแซมนั้นตามท่ีเราได้คุยกันในท่ีประชุมสภาฯเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่
   ผ่านมานั้น ให้ทางหมู่บ้านกับเจ้าหน้าที่ประสานกันว่าพร้อมจะออกไปส ารวจเมื่อไหร่ 
   2. กิจกรรมปลูกป่าช่วงบ่ายวันนี้ ให้เปลี่ยนเป็นชุดล าลองก่อน เพ่ือความสะดวก 
   3. ส าหรับการถ่ายรูปนั้นเราท าเป็นประจ าทุกสมัยอยู่แล้ว 
นายก อบต.  เรื่องการถ่ายรูปคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาฯนั้น ขอก าหนดในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 
   หน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลย ส่วนเรื่องโครงการถนนคสล.ทั้งหมดที่ยัง
   ค้างด าเนินการในงบประมาณปี พ.ศ.2560 นั้นตอนนี้ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าวันนี้จะท า
   สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง คงเหลือโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน(โรงถังแรงดันน้ า) หมู่5 
   บ้านอ่าย ทางเจ้าหน้าจะรีบด าเนินการให้เสร็จก่อนปิดงบประมาณนี้ 
นายทูน  เฟื่องฟู  ผมขอติดตามเรื่องทะเบียนรถกระเช้า และ การติดตั้งไฟกิ่งแต่ละหมู่บ้าน 
ส.อบต. หมู่ 4 
นายก อบต.  ดิฉันได้มอบหมายให้รองนายก อบต.และเลขานายก อบต. ไปด าเนินการ ขอให้รองนายก 
   อบต. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 
นายเอก  ปันทะลา ตามท่ีท่านนายก อบต.ได้มอบหมายให้กระผมและท่านเลขานายก อบต. ไปด าเนินการเรื่องนี้ 
รองนายก อบต.  ตอนนี้ได้ด าเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 70  
ที่ประชุม  มีการอภิปรายกันอย่างหลากหลาย 
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ประธานสภาฯ  ทางสภาฯขอให้ฝ่ายบริหารเร่งด าเนินการด้วย 
นายประยูร  จันด้วง ผมขอสอบถามเรื่องโครงการถนนคสล.ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ เป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบไหน 
ส.อบต. หมู่ 10  และโครงการคสล.ในข้อบัญญัติฯปี พ.ศ.2561 ของบ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 มีทั้งหมด 4 จุด 
   ถ้าต้องการย้ายจุดที่ 4 มาท่ีบริเวณหน้าห้องน้ าหนองกบ เราต้องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงหรือไม่ 
นายก อบต.  โครงการที่ถูกก าหนดไว้ในข้อบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 นั้น เป็น 
   โครงการที่ผ่านการประชาคมหมู่บ้านมาแล้ว หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลง ท่านต้องไป 
   ประชาคมหมู่บ้าน หากชาวบ้านเห็นชอบให้แนบบันทึกการประชุม พร้อมส่งมายังเจ้าหน้าที่ 
   อบต. เพื่อเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ส่วนโครงการคสล.ของบ้านนาไลยใต้ หมู่ 10 นั้นเป็นการตก
   ลงราคา ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการเรื่องเอกสารแล้ว ส่วนการปฏิบัติงานมีขั้นตอนการ
   ด าเนินอยู่ 
นายเด่น  วังแสน  ผมขอตอบเรื่องการติดตั้งไฟกิ่งตามท่ีท่านทูน เฟื่องฟู ส.อบต. หมู่ 4 ได้สอบถาม เป็นงบ  
นายช่างโยธา  ประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 ซึ่งมีท้ังหมด 52 จุด งบประมาณ 94,345 บาท มี 7 
   หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่5 หมู่ที่6 หมู่ที่7 หมู่ที่8 หมู่ที่9 หมู่ที่10 หมู่ที่11 ส่วนข้อบัญญัติงบ 
   ประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2560 นั้น เราตั้งไว้เป็นงบซ่อมแซม มีหมู่ที่1 บ้านนาผา และ
   หมู่ที่ 3 บ้านพะเยา งบประมาณ 65,000 บาท  
นายมณูชัย ศรีหะวงษ์ เรื่องป้ายเตือนเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา บ้านนาไลย หมู่2 มี 2 จุด ที่ฝายหมู และฝายใหม่ 
ส.อบต. หมู่ 2 
ปลัด อบต.  ส าหรับป้ายนั้นทางอบต.สามารถจัดหาให้ได้ ส่วนธงแดงขอให้ทางหมู่บ้านเป็นคนจัดหาเอง 
นายสมหวัง ใจหมั่น ผมขอฝากให้คิดเรื่องมีคนไปแอบช๊อตปลาทางหมู่บ้านจะมีการบริหารจัดการอย่างไร 
เลขานายก อบต.   
ที่ประชุม  มีการอภิปรายกันอย่างหลากหลาย 
นายทวน  จ าปา  ผมขอแจ้งเรื่องการบูรณะศาลเจ้าพ่อเขาครึ่ง พรุ่งนี้จะมีการเทปูนซีเมนต์ 
ส.อบต.หมู่ 7 
ที่ประชุม  มีการอภิปรายกันอย่างหลากหลาย 
นายก อบต.  ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันปรับปรุงบูรณะศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งให้ส าเร็จลุล่วงตามท่ีเราได้ก าหนดไว้ 
นายเพลิน  พลังฤทธิ์ ผมขอเพ่ิมเติมเรื่องการท าป้ายอนุรักษ์สัตว์น้ าขอให้บอกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดไว้ด้วย และ 
ส.อบต.หมู่ 8  ทางบ้านชมพู หมู่ที่8 ได้ก าหนดตู้รับบริจาคเงินสมทบร่วมท าบุญบูรณะศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งไว้ที่
   ท าการผู้ใหญ่บ้าน 
ประธานสภาฯ  ผมขอเสนอแนวทางการบริจาคโดยเน้นการประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อ-สกุล จ านวนเงิน 
   ผู้ที่ร่วมบริจาคทางหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
นายก อบต.  เสนอให้แต่ละหมู่บ้านตั้งองค์ผ้าป่า แล้วก าหนดวันถวายพร้อมกัน 
ประธานสภาฯ  เราต้องน าเรื่องนี้ไปปรึกษาหารือกับผู้น าท้องที่ เพื่อก าหนดรูปแบบกิจกรรมร่วมกัน 
นายประยูร จันด้วง เสนอให้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ายนาไลยท าหนังสือแจ้งให้แต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้ทราบ 
ส.อบต.หมู่ 9  ก าหนดการแต่งตั้งองค์ผ้าป่า รวมถึงการถวายองค์ผ้าป่า 
นายเนตร  ค าเครื่อง ตรงบริเวณศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งยังขาดพระพุทธรูป  สอบถามเรื่องการซ่อมถนนหนทางของ 
ส.อบต.หมู่ 11  หมู่บ้าน หากมีแนวทางอบต.จัดซื้อรถแทรกเตอร์ไว้ใช้งาน หรือขอเป็นค่าน้ ามันแต่ใช้รถ 
   ชาวบ้านได้หรือไม่ 
นายก อบต.  กรณีให้ช่วยเหลือเป็นค่าน้ ามันนั้นไม่สามารถท าได้ เนื่องจากผิดระเบียบของทางราชการ กรณี
   จัดซื้อรถแทรกเตอรน์ั้นขอศึกษาระเบียบฯก่อน 
ประธานสภาฯ  กรณีท่ีเราสามารถจัดซื้อได้ไม่ผิดระเบียบฯ ต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละรุ่นด้วย 
ที่ประชุม  มีการอภิปรายกันอย่างหลากหลาย 
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ประธานสภาฯ  เสนอให้เลขานายกฯเป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร และคุณปฐม ใจเย็น เป็นตัวแทนฝ่ายสภาฯ เพื่อ
   ไปศึกษารายละเอียดของรถแต่ละรุ่น 
นายก อบต.  ขอติดตามเรื่องการบริหารจัดการขยะของแต่ละหมู่บ้านว่าได้ด าเนินการไปถึงไหนแล้ว  
   หลังจากท่ีเราได้ไปศึกษาดูงานที่อบต.เมืองพาน อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตามท่ีนโยบาย
   ของจังหวัดน่าน เกณฑ์การประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   เป้าหมายร้อยละ 40 ภายในเดือนสิงหาคม 2560 ตอนนี้ทางต าบลอ่ายนาไลยของเรามีผ่าน
   เกณฑ์ 18 คะแนน จากคะแนนเต็ม 24 คะแนน อยู่ทั้งหมด 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านนาไลย หมู่
   2 และบ้านพะเยา หมู่3 ซึ่งเราต้องท าให้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ถ้าเป็นไปได้เราต้องท า
   ให้ผ่านเกณฑ์ครบทุกหมู่บ้าน แล้วจะมีคณะกรรมการระดับอ าเภอมาตรวจท่านอีกครั้ง 
ประธานสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานสภาฯ หากไม่มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามแล้ว ส าหรับการประชุมในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้า

ประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 
 
   ปิดการประชุม เวลา 13.00 น. 
 
                        ลงชื่อ    วิษณุ  อุปไชย  ผู้บันทึกการประชุม 
                            (นายวิษณุ  อุปไชย) 
                      ต าแหน่ง  เลขานุการสภาฯ 
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        ลงชื่อ      ผู้รับรองรายงานการประชุม 
        (นายศุภโชค  ไชยวุฒิ) 
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